

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางกนกพร ศรีวนกุล	นายก อบต.	กนกพร ศรีวนกุล	
๒	นายมนตรี เพ็ชรยิ่ง	รองนายก อบต.	มนตรี เพ็ชรยิ่ง	
๓	นางจรัสศรี ชัยราช	เลขานุการนายกฯ	จรัสศรี ชัยราช	
๔	นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์	ปลัด อบต.	เฉลิมศิลป์ เทพจันทร์	
๕	นายนิพนธ์ เหวชัยภูมิ	ผอ.กองคลัง	นิพนธ์ เหวชัยภูมิ	
๖	นายวิเชียร วงษ์ชัย	ผอ.กองช่าง	วิเชียร วงษ์ชัย	
๗	นายหัสตินธุ์ สรณภัฏกุล	ผอ.กองการศึกษา	หัสตินธุ์ สรณภัฏกุล	
๘	นางยุภาพร ดวงหาค้าง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	ยุภาพร ดวงหาค้าง	
๙	นางสาวจิตติภรณ์ แต่งเมือง	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	จิตติภรณ์ แต่งเมือง	
๑๐	พ.จ.อ.ทวิ แต่งแดน	นักจัดการทั่วไป	ทวิ แต่งแดน	
๑๑	นายฉัตรชัย ไพโรศรี	นายช่างโยธา ชำนาญงาน	ฉัตรชัย ไพโรศรี	

ผู้ขาดประชุม (ไม่มี)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๖ เรียนท่านนายกเปิดการประชุมครบ
ปลัด อบต.กุดตุ้ม

นางกนกพร ศรีวนกุล แจ้งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๕

นายก อบต.กุดตุ้ม วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปการดำเนินงานของส่วนราชการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ งานแข่งขันกีฬาประเพณีอำเภอเมืองชัยภูมิ

๔.๒ งานเจ้าพ่อ...

๔.๒ งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา
๒.๑ รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๕
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๓.๑ สรุปการดำเนินงานของส่วนราชการ

สำนักปลัด

น.ส.จิตติภรณ์ แต่งเมือง สำหรับตอนนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่น กำลังดำเนินการจัดเตรียมแผนพัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ แต่มีบางโครงการกองช่างกำลังสรุปให้อยู่ค่ะ และขอฝากทาง
กองช่างสำรวจแผนพัฒนาทางหลวง เพื่อที่จะมารองรับเงินอุดหนุนเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๕ และขอให้ผู้อำนวยการทุกกองให้ส่ง ปง.๑ ปง.๒ ปง.๓ เพื่อจัดทำงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๖ ขอให้ส่งสรุปสิ้นเดือนนี้นะคะ ขอขอบคุณค่ะ

พ.จ.อ.ทวี แต่งแดน จะมีแผน ปปช. ตัวใหม่ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เกี่ยวกับแผนงานทุจริต ขอฝากเรื่อง
นักจัดการทั่วไป นี้กับทุกกองด้วย ขอขอบคุณครับ

กองคลัง

นายนิพนธ์ เหวชัยภูมิ ๑.การพัฒนารายได้ ก็มีปัญหาเรื่องการเก็บค่าขยะอยู่ บางหมู่บ้านก็เป็น
ผอ.กองคลัง ปัจจุบันแล้ว แต่บางหมู่บ้านก็ยังไม่เป็นปัจจุบัน ส่วนเรื่องภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ปีที่แล้ว
ได้ส่วนลดหย่อนจาก โควิด แต่ปีนี้จัดเก็บเต็มจำนวนจึงทำให้ในขณะนี้มีปัญหาอยู่ ๒.
การเงินการบัญชี การเบิกจ่ายเงินเดือนตอนนี้ให้เปลี่ยนเป็นข่าวของธนาคารกรุงไทย
เพราะว่าจะเข้าเร็วกว่าธนาคารอื่น เพราะว่าถ้านำเงินเข้าธนาคาร ธ.ก.ส.กว่าจะเข้าก็
เกือบจะทั้งวันกว่าจะเข้าบัญชี และระบบ e-lods ไม่ได้ใช้เฉพาะกองคลัง ต้องใช้ระบบ
e-lods ทุกกอง ๓.การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ขอฝากทางกองช่างถ้า
สัญญาไหนที่ส่งไม่ทัน ขอให้มาติดตามที่ ผช.พัสดุได้ เรื่องของการตรวจงาน ขอให้
คณะกรรมการตรวจตามห้วงระยะเวลาตรวจ สำหรับกองไหนที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้
แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่พัสดุด้วยเพราะมีแบบฟอร์มอยู่ ขอขอบคุณครับ

กองสวัสดิการสังคม

นางยุภาพร ดวงหาค้าง ฟรุ้งนี้จะมีประชุมร่วมกับพัฒนาสังคมเรื่องงบประมาณ ที่สยามริเวอร์ มีการรายงาน
ผอ.กองสวัสดิการฯ ผลการดำเนินงานของปีที่แล้ว และจะจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวานนี้ได้ไป
ศาลยุติธรรมเรื่องของเศรษฐกิจชุมชน ม.๑๑ บ้านหนองไผ่น้อย ตกลงกันว่า จะจ่ายปีละ
๒๐,๐๐๐.-บาท เรื่องครอบครัวยากจน รอบแรกเราได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
จำนวน ๑๕ ราย ได้รับเงินสงเคราะห์ รายละ ๓,๐๐๐.-บาท รอบที่ ๒ ส่งไป ๗ ราย
รอการพิจารณา เรื่องการขอซ่อมแซมบ้านคนพิการ จะแบ่งเป็น ๒ เคส เคสที่ ๑
เราส่งผ่านทางอำเภอเมืองชัยภูมิ ในนามของครัวเรือนยากจน เคสที่ ๒ ส่งในนาม
อบต.กุดตุ้ม ส่งให้พัฒนาสังคม ได้รับแจ้งว่าอนุมัติแล้ว ได้รายละ ๔๐,๐๐๐.-บาท
ต่อราย ส่วนโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้ประชุมแล้วมีมติว่าให้ทำการเรียนการสอนทุกวันศุกร์
เพราะว่าถ้าเป็นวันพุธส่วนมากจะติดธุระกันเยอะ ขอขอบคุณค่ะ

กองการศึกษาฯ

นายหัสตินธุ์ ธรรมภัสกุล ขอรายงานเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอนนี้ได้เปิดการเรียนการสอนแล้ว
ผอ.กองการศึกษาฯ แต่ยังมีระวางเรื่องโควิด ๑๙ อยู่ ถ้ามีเด็กติดหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ก็ให้หยุด ๗ วัน
ขอบคุณครับ

กองช่าง

นายวิเชียร วงษ์ชัย ขอแนะนำ นายช่างโยธา นายฉัตรชัย ไพรศรี นายช่างโยธา ชำนาญงาน
ผอ.กองช่าง ได้มาดำรงตำแหน่งที่ อบต.กุดตุ้ม เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ งานแข่งขันกีฬาประเพณีอำเภอเมืองชัยภูมิ

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ งานแข่งขันกีฬา ปีนี้ขับสีทอง เป็นเจ้าภาพ จะจัดเดือนสิงหาคม -
ปลัด อบต.กุดตุ้ม กันยายน ๒๕๖๕ นี้ ขอมอบให้ทางกองการศึกษาฯ เป็นแม่งาน ครับ

๔.๒ งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน -

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายหัสตินธุ์ ธรรมภัสกุล ได้มีการประชุมกับทางโรงเรียนผู้สูงอายุแล้ว ทางโรงเรียนผู้สูงอายุท่านก็
ผอ.กองการศึกษาฯ ได้ให้ความร่วมมือ ส่วนรายละเอียดผมจะนำเรียนอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ เมื่อช่วงเช้า ผมได้ไปติดต่อกับทางไฟฟ้า เรื่องค่าไฟฟ้าพลังงานสูบน้ำของสถานี
ปลัด อบต.กุดตุ้ม บ้านหนองเขื่องจะเป็นแบบไฟฟ้าฉนวน การที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้ โดยการ
รวบรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้เสนอต่อนายก อบต.กุดตุ้ม ให้เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภท
เสร็จแล้วทางนายก อบต.กุดตุ้ม ก็จะทำเรื่องเสนอต่อที่ขออนุมัติต่อไป

นางกนกพร ศรีวนกุล ไม่ทราบว่า มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีดิฉันก็
นายก อบต. กุดตุ้ม ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ สุพัตรา แต่งถิ่น ผู้จตฺรรายงำนการประชม
(นางสุพัตรา แต่งถิ่น)

ลงชื่อ เฉลิมศิลป์ เทพจันทร่า ผู้ตฺรจรรายงำนการประชม
(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร่า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบลกุดตุ้ม